

เคราะห์ซ้ำกรรมช้ำ "SCB-สถาบันการศึกษา"

● นำเสนอเมื่อ 2 ก.ค. 2558

**เกิดกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลอย่างหนัก
หลังมีผู้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ภาพคล้ายโฆษณา "รับสมัครงาน"
ตำแหน่ง Financial Advisor Trainee
ทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) หรือแบงก์ไทยพาณิชย์สีม่วง
ซึ่งระบุคุณสมบัติจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
จากมหาวิทยาลัยหลักเฉพาะ 14 สถาบันชื่อดัง**

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศรีนครินทรวิโรฒ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อัสสัมชัญ กรุงเทพ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลานครินทร์ หอการค้าไทย และแม่ฟ้าหลวง จนทำให้ธนาคารแห่งนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงถูกโพสต์ข้อความจำนวนมาก ถึงกรณีการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี

เหตุการณ์นี้ รุนแรงขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ จนทางธนาคารไทยพาณิชย์ต้องออกหนังสือขอโทษและอ้างว่า "เกิดจากข้อผิดพลาดในการสื่อสาร" ทำให้กลายเป็นความเข้าใจผิด และชี้แจงว่านโยบายของธนาคาร คือ เปิดรับนิสิตนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และที่ผ่านมาก็ดำเนินการเช่นนี้เสมอมา

แต่ผลปรากฏไม่ได้ทำให้กระแส ต่อต้านธนาคารแห่งนี้ทุเลาลง ที่สำคัญ เกิดการเคลื่อนไหวตอบโต้ โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน และไม่ยอมรับเหตุผลของไทยพาณิชย์ เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งอีกหลายสถาบันยังเตรียมคัดค้านโดยการ "ยกเลิก" บัญชีและการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย

กระทั่ง ล่าสุด "พวรรณพร คงยิ่งยง" ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ต้องยกข้อมูลออกมาชี้แจงผ่าน "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันธนาคารมีพนักงานกว่า 22,000 คน และแต่ละปีก็รับเข้ามากว่า 3,000 คน สะท้อนให้เห็นว่าไม่สามารถรับสมัครพนักงานจำกัดเฉพาะ 14 สถาบันดังกล่าวได้เท่านั้น โดยต้องรับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ด้วย จึงจะเพียงพอกับความต้องการ ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวนี้ ทีมผู้บริหารธนาคารได้เดินสายชี้แจงกับผู้บริหารสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว และนำข้อมูลของพนักงานที่มีอยู่ไปแจกแจงด้วย ขณะที่ในสวนภูมิภาคก็มอบหมายให้ผู้จัดการภาคเดินสายชี้แจงเพิ่มเติม

ขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านเงินฝากล่าสุด ทางธนาคารยังยืนยันว่าไม่ได้มีการถอนเงินออกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ธนาคารได้มีคำสั่งให้ผู้บริหารติดตามอย่างใกล้ชิดและเป็นอีกครั้งที่เกิดวิกฤตความเชื่อต่อแบงก์ไทยพาณิชย์แห่งนี้ ที่ปักธงว่าจะเป็นแบงก์ทางเลือกของลูกค้า หรือ Bank of choice for our customers

นับเป็นอีกสถานการณ์ที่ย้ำแน่ ในยุคของคูโอบายแบงก์มือใหม่ "อาทิตย์ นันทวิทยา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ "ณพน โภคทรัพย์" กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ SCB หลังจากเมื่อช่วงต้นปีเผชิญปัญหาอดีตพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ฉ้อโกงเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และกลายเป็นคดีฟ้องร้องกัน พร้อมกับถูกตอบโต้ด้วยการ "ปิดบัญชี" และทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ในเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา

**ในเวลาครึ่งปี แบงก์ไบโพรธีแห่งนี้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำ ๆ ซ้ำ ๆ
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาถึง 2 ครั้ง 2 ครา**

ที่มา [ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558](#)